
 

เรื่องเสร็จที่ ๓๔๓/๒๕๓๗ 

 

บนัทึก 

เรื่อง  การใชเ้งินดอกผลของกองทุนเพือ่โครงการอาหารกลางวนัตาม 

พระราชบญัญติักองทุนเพือ่โครงการอาหารกลางวนัในโรงเรียน 

ประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๓๕ 

   

 

กระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๓/๗๙๘๒ ลงวันที่ ๒๑
มีนาคม ๒๕๓๗ ถึงส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า ด้วยรัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนเพื่อ
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาขึ้น โดยได้ตราเป็นพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อ
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๓๕ มีวัตถุประสงค์เพื่ อเป็นทุน
หมุนเวียนและใช้จ่ายส าหรับการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา และการประชาสัมพันธ์ปัญหาภาวะทุพ โภชนาการ ของเด็กตามที่ คณ ะ
กรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควรตามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ในการ
ด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันกระทรวงศึกษาธกิารได้จัดตั้งส านักงานโครงการอาหารกลางวัน
ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อและประสานการด าเนินงาน
โครงการอาหารกลางวัน ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อให้งานโครงการ
อาหารกลางวันบรรลุวัตถุประสงค์ และในปีงบประมาณ๒๕๓๗ กระทรวงศึกษาธิการได้รับ
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนให้ใช้เงินดอกผลของกองทุนส าหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานของส านักงานฯ และการจัดประชุมชี้ แจงแนวทางปฏิบัติงานโครงการอาหาร
กลางวันในระดับผู้ปฏิบัติ เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดให้การน านโยบายด้านนี้ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการจึงขอหารือเกี่ยวกับการใช้อ านาจของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนในการให้ความเห็นชอบการใช้เงินดอกผลของกองทุนเพื่อการบริหารและการสนับสนุน
การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน  ทั้งนี้  เพื่อให้บังเกดิผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๑) ได้พิจารณาข้อ
หารือดังกล่าว โดยได้รับฟังค าชี้ แจงข้อเท็จจริงจากผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ  (ส านักงาน
ป ลัดกระทรวงและส านั ก งานคณะกรรมการการประถมศึกษาแ ห่งชาติ ) และ ผู้ แทน
กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) แล้ว สรุปประเดน็ที่หารือได้ว่า คณะกรรมการบริหารกองทุน
จะมีอ านาจให้ความเห็นชอบในการใช้เงินดอกผลของกองทุนฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของส านักงาน
โครงการอาหารกลางวันที่กระทรวงศึกษาธกิารได้จัดตั้งขึ้น และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
ชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานโครงการอาหารกลางวันในระดับผู้ปฏิบัติเพื่อกระตุ้นและเร่งรัดให้การน า
นโยบายด้านนี้ ไปสู่การปฏบิัติอย่างมีประสทิธภิาพ ได้หรือไม่ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๑) เห็นว่า ตามมาตรา 



 ๒ 

๔๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
พ.ศ.๒๕๓๕ ได้บัญญัติวัตถุประสงค์ของกองทุนนี้ ไว้ว่าเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายส าหรับ
การสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา และการ
ประชาสัมพันธ์ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเดก็ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร  และในวรรค
สองของมาตราเดียวกันได้ก าหนดขอบเขตการน าเงินไปใช้ไว้ว่าเฉพาะส่วนที่เป็นดอกผลของ
กองทุนเท่านั้นที่อาจน าไปใช้จ่ายส าหรับกิจการตามมาตรา ๑๑ (๒) และ (๔)๒ได้ กล่าวคือ ได้
ก าหนดให้น าเงินดอกผลของกองทุนไปใช้ได้เฉพาะ ๒ กรณีคือ เพื่อจัดสรรเงินช่วยเหลือหรือ
ทรัพย์สินอื่นให้แก่โรงเรียนประถมศึกษา โดยค านึงถึงล าดับความจ าเป็นแห่งภาวะทุพโภชนาการ
ของเดก็นักเรียนในแต่ละโรงเรียนกรณีหนึ่ง และเพื่อด าเนินการทางด้านประชาสัมพันธ์ให้ราชการ
บริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น บรรดาโรงเรียนต่างๆ และผู้ปกครองของนักเรียน
ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกองทุนและปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเดก็
อกีกรณีหนึ่ง 

กรณีที่หารือมาว่าจะน าเงินดอกผลของกองทุนไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการ
ด าเนินงานของส านักงานโครงการอาหารกลางวันนั้น เห็นว่า ค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงานของ
ส านักงานฯ ดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับกิจการตามมาตรา ๑๑ (๒) หรือ (๔) 
ดังกล่าวข้างต้น และไม่อาจถือได้ว่าเป็นการน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา ๔ 
แต่อย่างใด  และเมื่อปรากฏว่าไม่มีบทบัญญัติใดก าหนดให้สามารถน าเงินดอกผลของกองทุนไป
ใช้เป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้จึงไม่อาจน าเงินดอกผลของกองทุนไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการ
ด าเนินงานของส านักงานโครงการอาหารกลางวันได้ 

ส าหรับกรณีที่หารือมาว่าจะน าเงินดอกผลของกองทุนไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
การจัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานโครงการอาหารกลางวันให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบและถือ

 
๑มาตรา ๔  ให้จัดตั้งกองทุนขึ้ นกองทุนหนึ่งในกระทรวงการคลังประกอบด้วยเงินหรือ

ทรัพย์สินอื่นตามมาตรา ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายส าหรับการสนับสนุนและ
ช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและการประชาสัมพันธ์ปัญหาภาวะทุพ
โภชนาการของเดก็ตามที่คณะกรรมการเหน็สมควร 

เงินของกองทุนให้ใช้จ่ายในการจัดหาประโยชน์ของกองทุนได้และเฉพาะส่วนที่เป็นดอกผล
ของกองทุนเท่านั้นที่อาจน าไปใช้จ่ายในกจิการตามมาตรา ๑๑ (๒) และ (๔) ได้ 

๒มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
ฯลฯ    ฯลฯ 

(๒) จัดสรรเงินช่วยเหลือหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาโดยค านึงถึงล าดับ
ความจ าเป็นแห่งภาวะทุพโภชนาการของเดก็นักเรียนในแต่ละโรงเรียน 

ฯลฯ    ฯลฯ 

(๔) ด าเนินการทางด้านประชาสัมพันธ์ให้ราชการบริหารส่วนกลางราชการบริหารส่วน
ท้องถ่ิน บรรดาโรงเรียนต่าง ๆ และผู้ปกครองของนักเรียนตลอดจนบุคคลทั่วไปได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของ
กองทุนและปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเดก็ 

ฯลฯ    ฯลฯ 



 ๓ 

ปฏิบัติต่อไปนั้น เห็นว่า การประชุมชี้ แจงดังกล่าวมิใช่เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ราชการบริหาร
ส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น บรรดาโรงเรียนต่างๆ และผู้ปกครองของนักเรียนตลอดจน
บุคคลทั่วไปได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกองทุนและปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเดก็ตามมาตรา 
๑๑ (๔)๓  เนื่องจากการจัดประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ แจงแนวทางในการปฏิบัติงานใน
เร่ืองต่าง ๆ ตามโครงการอาหารกลางวันให้แก่ผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรซึ่งเป็น เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยปฏบิัติอยู่แล้วเท่านั้นมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสมัพันธ์ให้บุคคลภายนอกหน่วย
ปฏิบัติได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกองทุนและปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเดก็  ฉะนั้น จึงไม่
อาจน าเงินดอกผลของกองทุนไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดประชุมดังกล่าวได้เช่นเดียวกนั 

 

 

(ลงชื่อ) ม.ตันเตม็ทรัพย์ 
(นายไมตรี ตันเตม็ทรัพย์) 

รองเลขาธกิารฯ 

ปฏบิัติราชการแทน เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มิถุนายน ๒๕๓๗ 

 
๓ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๑) 

เหน็ว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนไม่อาจให้ความเหน็ชอบในการน าเงินดอกผลของกองทุนไปใช้จ่ายในกรณีที่
หารอืมาทั้งสองกรณี 
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ซึ
บันทึก

เรื่อง การใช้เงินดอกผลของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันตาม

พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๓๕

กระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๓/๐๓๕๒ ลงวันที่ ๒๑
มีนาคม ๒๕๓ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า ด้วยรัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนเพื่อ
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาขึ้น โดยได้ตราเป็นพระราชบัญญัติ กองทุนเพื่อ
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๓๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุน
หมุนเวียนและใช้จ่าย
             สําหรับการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา และการประชาสัมพันธ์ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็กตามที่คณะ
กรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควรตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ในการ
ดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันกระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งสํานักงานโครงการอาหารกลางวัน
ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อและประสานการดําเนินงาน
โครงการอาหารกลางวัน ซึ่งการดําเนินงานดังกล่าวจําเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อให้งานโครงการ
อาหารกลางวันบรรลุวัตถุประสงค์ และในปีงบปร
             ะมาณ๒๕๓ ๑ กระทรวงศึกษาธิการได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนให้ใช้เงินดอกผลของกองทุนสําหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงานของสํานักงานฯ และการจัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานโครงการอาหาร
กลางวันในระดับผู้ปฏิบัติ เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดให้การนํานโยบายด้านนี้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการจึงขอหารือเกี่ยวกับการใช้อํานาจของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนในการให้ความเห็นชอบการใช้เงินดอกผลของกองทุนเพื่อการบริหารและการสนับสนุน
การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ทั้งนี้ เพื่อให้บังเกิ
             ดผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๑) ได้พิจารณาข้อ
หารือดังกล่าว โดยได้รับฟังคําชี้แจงข้อเท็จจริงจากผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงและสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ) และผู้แทน
กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) แล้ว สรุปประเด็นที่หารือได้ว่า คณะกรรมการบริหารกองทุน
จะมีอํานาจให้ความเห็นชอบในการใช้เงินดอกผลของกองทุนฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของสํานักงาน
โครงการอาหารกลางวันที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งขึ้น และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

             ชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานโครงการอาหารกลางวันในระดับผู้ปฏิบัติเพื่อกระตุ้นและเร่งรัดให้การนํา
นโยบายด้านนี้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ได้หรือไม่

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๑) เห็นว่า ตามมาตรา
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2 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
พ.ศ.๒๕๓๕ ได้บัญญัติวัตถุประสงค์ข องกองทุนนี้ไว้ว่าเพื่อใช้เป็ นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายสําหรับ
การสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา และการ
ประชาสัมพันธ์ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็กตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และในวรรค
สองของมาตราเดียวกันได้กําหนดขอบเขตการนําเงินไปใช้ไว้ว่าเฉพาะส่วนที่เป็นตอกผลของ
กลงทุนเท่านั้นที่อาจนําไปใช้จ่ายสําหรับกิจการตามมาตรา ๑๑ (๒) และ (๕)"ได้ กล่าวคือ ได้
กําหนดใ
             ห้นําเงินดอกผลของกองทุนไปใช้ได้เฉพาะ ๒ กรณีคือ เพื่อจัดสรรเงินช่วยเหลือหรือ
ทรัพย์สินอื่นให้แก่โรงเรียนประถมศึกษา โดยคํานึงถึงลําดับความจําเป็นแห่งภาวะทุพโภชนาการ
ของเด็กนักเรียนในแต่ละโรงเรียนกรณีหนึ่ง และเพื่อดําเนินการทางด้านประชาสัมพันธ์ให้ราชการ
บริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น บรรดาโรงเรียนต่าง ๆ และผู้ปกครองของนักเรียน
ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกองทุนและปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็ก
อีกกรณีหนึ่ง

กรณีที่หารือมาว่าจะนําเงินดอกผลของกองทุนไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ การ
             
ดําเนินงานของสํานักงานโครงการอาหารกลางวันนั้น เห็นว่า ค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินงานของ
สํานักงานฯ ดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับกิจการตามมาตรา ๑๑ (๒) หรือ (๕)
ดังกล่าวข้างต้น และไม่อาจยือได้ว่าเป็นการนําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา ๕
แต่อย่างใด และเมื่อปรากฏว่าไม่มีบทบัญญัติใดกําหนดให้สามารถนําเงินดอกผลของกองทุนไป
ใช้เป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้จึงไม่อาจนําเงินดตอกผลของกองทุนไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการ
ดําเนินงานของสํานักงานโครงการอาหารกลางวันได้

สําหรับกรณีที่หารือม
             าว่าจะนําเงินดอกผลของกองทุนไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ
การจัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานโครงการอาหารกลางวันให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบและถือ

๑มาตรา ๕ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกระทรวงการคลังประกอบด้วยเงินหรือ
ทรัพย์สินอื่นตามมาตรา ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายสําหรับการสนับสนุนและ
ช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและการประชาสัมพันธ์ปัญหาภาวะทุพ
โภชนาการของเด็กตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
เงินของกองทุนให้ใช้จ่ายในการจัดหาประโยชน์ของกองทุนได้และเฉพาะส่ว
             นที่เป็นดอกผล
ของกองทุนเท่านั้นที่อาจนําไปใช้จ่ายในกิจการตามมาตรา ๑๑ (ta) uaz (@ ได้
๒มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
ฯลฯ                      ฯลฯ
(๒) จัดสรรเงินช่วยเหลือหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาโดยคํานึงถึงลําดับ
ดวามจ๊าเป็นแห่งภาวะทุพโภชนาการของเด็กนักเรียนในแต่ละโรงเรียน
ฯลฯ                      ฯลฯ
(๕) ดําเนินการทางด้านประชาสัมพันธ์ให้ราชการบริหารส่วนกลางราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น บรรดาโรงเรียนต่าง ๆ และผู้ปกครองของนักเรียนตลอดจนบุคคลทั่วไปได้เข้าใจถึงวัตถุประ
             สงค์ของ
กองทุนและบปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็ก
ฯลฯ                      ฯลฯ
             [END PAGE 2]
             ปฏิบัติต่อไปนั้น เห็นว่า การประชุมชี้แจงดังกล่าวมิใช่เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ราชการบริหาร
ส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น บรรดาโรงเรียนต่างๆ และผู้ปกครองของนักเรียนตลอดจน
บุคคลทั่วไปได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกองทุนและปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็กตามมาตรา
๑๑ (๕)” เนื่องจากการจัดประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานใน
เรื่องต่าง ๆ ตามโครงการอาหารกลางวันให้แก่ผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยปฏิบัติอยู่แล้วเท่านั้นมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ
             ์ให้บุคคลภายนอกหน่วย
ปฏิบัติได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกองทุนและปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็ก ฉะนั้น จึงไม่
อาจนําเงินตอกผลของกองทุนไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดประชุมดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน

(ลงชื่อ) ม.ตันเต็มทรัพย์
(นายไมตรี ตันเต็มทรัพย์)
รองเลขาธิการฯ

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มิถุนายน ๒๕๓

© ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๑)

เห็นว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนไม่อาจให้ความเห็นชอบในการนําเงินดอกผลของกองทุนไปใช
             ้จ่ายในกรณีที่
at    เซ้,       a
หารือมาทั้งสองกรณี
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